



GOLD & WOOD

Search bar: Tìm sản phẩm của bạn...

Từ khóa : Đong giường ngủ bàn ghế gỗ tự nhiên nội thất phòng ngủ bàn ăn kệ tivi tủ bếp



Giỏ hàng của bạn Chưa có đơn hàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng

Tổng cộng:

0 đ

- GIƯỜNG NGỦ SOFA TỦ QUẦN ÁO BÀN GHÉ GỖ PHÒNG KHÁCH BỘ BÀN ĂN NỘI THẤT GỖ PHÒNG KHÁCH TỦ BẾP GỖ

Home > Tin tức

### 3 KIỂU GIƯỜNG NGỦ KIỂU NHẬT TỐT VÀ ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT CHO NHÀ PHỐ

Ngày đăng: 09:06:56 10-09-2020 | Lượt xem: 338

Người Nhật vốn nổi tiếng chú trọng sức khỏe, vì thế những sản phẩm của người Nhật luôn là những thiết kế đem lại cảm giác an toàn cho người sử dụng. Và giường ngủ kiểu Nhật cũng vậy, được rất nhiều người quan tâm chính vì sự thoải mái, tạo được cảm giác an toàn, chắc chắn mà thiết kế này đem lại.

Ưu điểm của những mẫu giường kiểu Nhật chính là sự đơn giản, không tốn nhiều diện tích khi sử dụng. Hơn nữa phong cách của các mẫu giường ngủ sàn thấp kiểu Nhật cũng khá đẹp. Tùy theo lựa chọn của gia chủ mà chọn mẫu giường ngủ tương ứng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp cho các bạn 3 mẫu giường ngủ kiểu Nhật tốt và thông dụng nhất trong những căn hộ ở thành Phố hiện nay.

#### 1. Giường ngủ kiểu Nhật gỗ tự nhiên:



Giường ngủ gỗ tự nhiên là một món đồ nội thất không thể thiếu trong không gian nghỉ ngơi của bạn. Một chiếc giường ngủ gỗ không chỉ đẹp ở hoa văn, đường nét mà còn ở công năng và sự tiện nghi của nó. Với cuộc sống năng động và hiện đại như ngày nay, thì chiếc giường ngủ gỗ không chỉ là nơi để ngã lưng mà còn là điểm nhấn cho bức tranh hoàn mỹ của không gian nội thất phòng ngủ.

Chính vì vậy giường gỗ tự nhiên kiểu Nhật rất được ưa chuộng. Những sản phẩm này rất đa dạng về kiểu dáng chủng loại. Tuy nhiên được sử dụng nhiều nhất vẫn là các chất liệu gỗ tự nhiên sồi, xoan đào, óc chó ...

#### Tin liên quan



Danh bạ website



SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT



CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CHO CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN



Setup full nội thất gỗ cho các gia đình nhiều thế hệ



Thổi hồn không gian xanh đầy nắng gió vào ngôi nhà bạn



5 món đồ gỗ nội thất không thể thiếu cho gia đình bạn



Thiết kế nội thất cho quầy bar trong bếp chuyên nghiệp



Setup nội thất cho nhà 1 phòng khách và 3 phòng ngủ



Thiết kế nội thất gỗ cho chung cư cao cấp cần chú ý gì?



Setup nội thất đồ gỗ full cho biệt thự 1 trệt 1 lầu

1234567891011121314

## 2. Giường ngủ kiểu Nhật màu trắng:



Những năm gần đây, những mẫu giường ngủ theo thiết kế của người Nhật Bản đang rất được ưa chuộng với lượt người tìm kiếm và đặt mua cũng rất nhiều. Với nhiều mẫu mã thiết kế với phong cách khác nhau, màu sắc phong phú đem lại cho người dùng có được những tìm kiếm, lựa chọn phù hợp nhất với phong thủy cũng như sự yêu thích của mình. Nhưng nổi bật hơn cả chính là giường ngủ kiểu Nhật màu trắng. Màu trắng thường đem đến cảm giác phóng khoáng, sang trọng. Đây cũng chính là lí do mà các giường ngủ kiểu Nhật màu trắng lại được ưa chuộng và nằm trong những mẫu giường ngủ Nhật đẹp nhất hiện nay.

## 3. Giường ngủ kiểu Nhật có ngăn kéo:



Ngoài chức năng tạo ra giấc ngủ ngon thì giường ngủ kiểu Nhật có ngăn kéo còn có chức năng phụ với những ngăn tủ nhỏ đựng đồ dùng độc đáo. Một phần giúp tiết kiệm không gian cho phòng ngủ thêm rộng rãi, thoải mái và thoáng mát.

Việc sử dụng các ngăn kéo của giường ngủ không làm phòng ngủ tổn diện tích mà còn tăng thêm không gian sử dụng cho các gia đình. Những ngăn kéo được thiết kế khoa học và tiện ích, bảo phủ không gian bụng của chiếc giường tăng không gian sử dụng bên trong và vẫn đảm bảo được sự chắc chắn khi sử dụng. Không gian cất trữ của những mẫu giường ngủ này là một trong những điểm nhấn của thiết kế đa năng.

Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp được thông tin cần thiết đến việc lựa chọn giường ngủ cho gia đình. Chúc bạn một ngày vui vẻ.

0 bình luận

Sắp xếp theo **Cũ nhất**



Viết bình luận...

[Plugin bình luận trên Facebook](#)

Tm tìm kiếm: [Bàn ăn](#) [Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên](#) [Tủ Quần Áo](#) [giường ngủ gỗ công nghiệp giá rẻ](#)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

DỊCH VỤ CỦA CỬA HÀNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

[hochauan.org@gmail.com](mailto:hochauan.org@gmail.com)

000 000 000 0

[giuonggo.net](http://giuonggo.net)

**HOTLINE: 0000 000 000**



Giường ngủ đẹp giá rẻ  
671 người theo dõi

[Theo dõi Trang](#)

[Chia sẻ](#)

dmca

giường ngủ, tủ quần áo, giuongngu, bàn trang điểm, kệ tivi, ke ti vi, kệ ti vi, ghe sofa, ketivi, ghế sofa, bàn thờ, nội thất, noithat, giường gỗ, giuong go, giường, giuonggo, bàn ăn, bàn thờ ông địa, bàn thờ ông địa, ban ghe go, bàn ghế gỗ, bàn ghe gỗ, ban ghe phong khach, bàn ghế phòng khách, sofa gỗ, bàn ghế phòng khách, giường ngủ hiện đại, sofa goox, tủ thờ, bộ bàn ghế phòng khách, bo ban ghe phong khach, tủ quần áo go, bàn trang điểm gỗ, ghế gỗ, ghe go, bàn ghế gỗ phòng khách, ban ghe go phong khach, bàn gỗ, kệ ti vi gỗ, ban ghe, bàn ghế, giường ngủ đẹp, bàn ghe, bàn ăn gỗ, tủ quần áo gỗ công nghiệp, tủ gỗ, bàn ăn gỗ, kệ ti vi đẹp, kệ tivi đẹp, tủ go, tủ thờ gỗ, đồ gỗ, tủ gỗ quần áo, tủ gỗ quần áo, tủ quần áo đẹp, bàn thờ gỗ, mẫu tủ quần áo đẹp, mẫu giuong dep, tủ tivi, tủ đựng quần áo, bàn thờ gỗ, tủ đựng quần áo, kệ ti vi phòng khách, tủ đựng quan ao, tủ ti vi, bo ban ghe go, bộ bàn ghế gỗ, giường ngủ gỗ, tủ gỗ công nghiệp, bộ bàn ghế gỗ, bộ bàn ăn 6 ghế, giuong go dep, kệ để ti vi, bàn ăn đẹp, giường gỗ đẹp, bàn ăn đẹp, bàn trang điểm đẹp, mẫu giường gỗ đẹp, bàn ghế gỗ phòng khách giá 5 triệu, ghế sofa gỗ, ghe sofa go, salon gỗ, salon go, giường gỗ công nghiệp, đồ gỗ nội thất, giuong dep, giường hộp, bộ bàn ăn, bàn ghế ăn, mẫu giường ngủ đẹp, tủ đồ, salon gỗ, bo bàn ăn, ghế salon, ghé bàn ăn, bộ bàn ăn 4 ghế, ghế sa lông, bàn ghế sofa, bàn ghe sofa, bộ bàn ghế, bo ban ghe, sofa gỗ hiện đại, tủ áo, bộ bàn ghế ăn, tủ trang điểm, gỗ việt, bộ bàn ghế ăn, giuong gỗ sồi, mẫu kệ tivi đẹp, bo ghe sofa, bộ bàn ghế gỗ phòng khách, bộ ghế gỗ, bo ban ghe go phong khach, ghế gỗ phòng khách, ban ghe dep, bàn ghe dep, giường ngủ giá rẻ, giuong ngủ giá rẻ, tủ de tivi, đồ nội thất, noi that, bàn phấn, tủ kệ ti vi, giường tân cổ điển, tủ tivi phòng khách, mẫu bàn trang điểm, tu quan ao, tủ tivi gỗ, ke tivi, kệ gỗ tivi, bàn phong khach, tủ quần áo hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ đẹp 2020, bàn ăn tron, bàn ăn 4 ghế, kệ tivi, tập đầu giường, bàn ghế gỗ phòng khách dưới 10 triệu, những mẫu kệ tivi hiện đại đẹp, tủ treo quần áo, bàn tho, bàn ghế sofa gỗ, kệ tivi gỗ tự nhiên, mẫu tủ quần áo gỗ tự nhiên 4 cánh, nội thất gỗ, kệ ti vi gỗ công nghiệp, tủ quần áo giá rẻ, bàn ăn 6 ghế, mẫu tủ quần áo, ban trang diem, tủ quần áo đẹp hiện đại, kệ tủ tivi, tủ kệ tivi phòng khách đẹp, kệ ti vi hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ phòng khách nhỏ, mẫu kệ tivi, mẫu kệ tivi phòng khách, tủ rượu gỗ, bàn ghế gỗ đẹp, ban ghe go dep, ghe phong khach, tủ quần áo gỗ tự nhiên, tủ áo gỗ công nghiệp, giuong ngu, giường ngủ gỗ công nghiệp, sô pha gỗ, tủ áo quần, bàn ghế phòng khách hiện đại, mẫu ghé sofa gỗ đơn giản hiện đại, ban an, bàn ghế ăn đẹp, mẫu bàn ghế gỗ phòng khách hiện đại, giường hiện đại, ghế đẹp, mẫu bàn trang điểm đẹp, kệ ti vi